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ส าเนารายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 

วันที่    24  สิงหาคม   2559 

 ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น.   ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 

ผู้เข้าประชุม 

1.  นายภัทรพงศ์ จันทรต๊ิ์บ  สมาชิกสภาเทศบาล  

2.  นางแก้วเรือน นนเทศา  สมาชิกสภาเทศบาล 

3.  นายสมควร  กันธาอินต๊ะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 

4.  นายสรกฤต  รัตนพันธ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

5.  นางล าดวน  ผดุงกิจ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

6.  สบิเอกวันชัย สังข์สุทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

7.  นางสาวอรทัย โฮตา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

8.  จ่าเอกสุวัธชัย กลอบค า  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัตงิาน 

9.  นายภาคภูมิ  โตวัชรกุล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

10.นางสุภารัตน์ เพชรอินนุรักษ์  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

11.นางพวงทอง เครอืยศ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

12.ว่าที่ร้อยตรีสืบศักดิ์ ปัญโญ   นิติกรช านาญการ 

13.นายนิเวศน์  เนตรค า   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี 

14.นายอุกฤษณ์ ประสพโชคชัย  รองปลัดเทศบาล 

15.นายด ารง  พ้ืนผา   ผู้อ านวยการกองคลัง 

16.นางพิมพาภรณ์ ฟองศรี   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

17.นางสุพิน  ดาวเรือง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

18.นายธนกร  อุดมพันธุ์  รองนายกเทศมนตรี  

19.นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา  รองนายกเทศมนตรี  

20.นางสุพิน  ดาวเรือง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

21.นายพงศกร  กันทะสี   นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

22.นายสน่ัน  หลวงมณีวรรณ์  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

23.นายเกษม  ถาพินิจ   นายกเทศมนตรี  

24.นายวุฒกิร  วิกรมโยธิน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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                     เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว    นายเกษม     ถาพินิจ  นายกเทศมนตรี

ต าบลสันป่าตอง   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมตาม

ระเบียบวาระ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายกเทศมนตรี       ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  ดังนี้ 

  1.  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้ร่วมงานวันสตรีไทย  เมื่อวันที่  

8  สงิหาคม  2559    

  2. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลที่ได้ร่วมโครงการวันแม่ประจ าปี 

2559  ในวันที่  11 สิงหาคม  2559   

  3. นายอ าเภอสันป่าตอง  ได้กล่าวชื่นชมเทศบาลต าบลสันป่าตองที่ได้

ด าเนนิการโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี  2559  โดยได้จัดงานเป็นไป

ดว้ยความเรียบรอ้ย 

  4. ในวันที่  25  สิงหาคม  2559   เวลา  08.00 น.  ขอเชิญร่วม

พิธเีปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

  5. ในวันที่  25  สิงหาคม  2559  เวลา  13.00 น.   ประชุมเพ่ือ

หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบริเวณหน้าวัดสันคะยอม 

  6. ในวันที่  17 - 18  สิงหาคม  2559  ที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมงาน  

"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559  (Thailand Research Expo 2016)"  

รายละเอียดดังน้ี 

  วันที่  17  สงิหาคม  2559    

  - การเปิดงานภาคการประชุม/ปาฐกถาพิเศษ/มอบรางวัล NECAST  

เปิดงานโดย  พลอากาศเอก ประจนิ  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี 

  - การเสวนา  เร่ือง  "BIG DATA พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจทิัล" 

  - ขับเคลื่อนประเทศไทย   ดว้ยดัชนีการวิจัย 

  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็น

ประธานในพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการในงาน  "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  

2559  (Thailand Research Expo 2016)"  และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์

ไทย-จีน  ครัง้ที่  5   
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  วันที่  18  สงิหาคม  2559 

  - การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน  ครัง้ที่  5 

  - สัมมนาท้องถิ่นไทยไปทางไหน : เดนิหน้าหรือถอยหลัง 

  - การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาโดยการวิจัยเป็นฐานอย่างเป็น

รูปธรรม 

  - สัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน คร้ังที่ 5 (The 5th Thai-Chinese 

Strategic Research Seminar) 

  7. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการ

สอนในด้านอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) ประเภทช่างอุตสาหกรรมและ

บริหารธุรกิจ  2 ระดับ  คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และก าลังเปิดรับนักศึกษาใหม่  ประจ าปี

การศึกษา  2560   และจะมอบทุนการศึกษานักเรียนในเขตเทศบาลต าบล 

สันป่าตอง  โดยมอบทุนหมู่บ้านละ  2 ทุน  และได้ขอความอนุเคราะห์เทศบาล

ในการประชาสัมพันธ์และคัดเลอืกนักเรยีนพร้อมส่งรายช่ือให้วิทยาลัย  ภายใน

วันที่  10  พฤศจิกายน  2559   ขณะนี้กองการศึกษาไดแ้จ้งไปยังผู้ใหญ่บ้าน

ในพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองสบืเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว้ 

   -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

   -ไมม่-ี 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ส านักปลัดเทศบาล 

  5.1 สรุปผลมาตรการประหยัดพลังงาน ประจ าเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559       

(งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล) 

นางสาวอรทัย  โฮตา  ส าหรับสถิติการใช้พลังงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง    

    ค่าน  ามันรายงานรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2559 

   ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ประจ าเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559  

มีการใช้น้ ามันลดลง   จ านวน  190.67  หน่วย   คิดเป็นเงินที่ลดลง   

5,556.70  บาท    
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  ค่าไฟฟ้า  ประจ าเดือนสงิหาคม  2559   

   ค่าไฟฟ้าขณะนี้งานธุรการ   ยังไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ค่าใช้ไฟฟ้าจากการ

ไฟฟ้าสว่นภูมิภาคแต่อย่างใด   จึงขออนุญาตน าเรียนในการประชุมคร้ังต่อไป 

นายเกษม  ถาพินิจ   ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันประหยัดพลังงาน  ใช้เท่าที่จ าเป็น  เพ่ือเป็นการ

ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

  5.2 รายงานโครงการให้ความรู้ด้านสาธารณภัย  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559  (งานป้องกันฯ) 

นายพงศกร  กันทะสี   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้าน

สาธารณภัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559    โดยมีรายละเอียดการ

ด าเนนิการโครงการ ดังนี้ 

    วันที่ 9 สิงหาคม  2559    ให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่นักเรียน

และบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึงเจ้าหน้าที่   ณ  โรงเรียนวัดช่างกระดาษ 

    ภาคเช้า  

    - บรรยายทฤษฏีให้กับนักเรียน  ครู  แม่บ้าน  รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ

โรงเรียน 

    ภาคบ่าย 

    - สาธิต  และสอนการใช้ถังเคมี  การใช้เตาแก๊สในการประกอบ

อาหารอย่างปลอดภัย    สาธติการดับเพลิง 

    วันที่  16  สงิหาคม  2559    

    ภาคเช้า  

    ให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่เด็กนักเรียนและครู    ณ  ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลสันป่าตอง โดยนายกเทศมนตรีได้เป็นประธานในการ

กล่าวเปิดการอบรม 

    - บรรยายทฤษฏี 

    - สอน  สาธิต  และฝึกปฏิบัติการใช้ถังเคมีให้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     

    ในขณะฝึกปฏิบัติ      มีเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรสันป่าตอง

มาติดต่อราชการและมีความสนใจโครงการของเทศบาล  และขอความ

อนุเคราะห์ให้เทศบาลไดไ้ปให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ  ณ  สถานีต ารวจภูธร

สันป่าตอง 
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    ภาคบ่าย 

    - บรรยายทฤษฎีให้ความรู้แก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการ

ศึกษา    ณ   โรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาคาร      โดยรองฯ 

สุชาติ  สุวรรณปรีชา   รองนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ได้เข้าร่วมรับฟัง

ในการอบรมคร้ังน้ีดว้ย 

    - สอน  สาธิต  และฝึกปฏิบัติการใช้ถังเคมีให้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณราษฎร์วิทยาการ   ณ   ลานหน้า

วัดร้องสร้าน     

    และในวันที่  1  กันยายน  2559  ภาคเช้าจะให้ความรู้แก่นักเรียน 

ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนพัฒนวิทยศึ์กษา 

    ส าหรับโครงการดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็น

อย่างดี  และขอให้เทศบาลได้จัดท าโครงการในลักษณะนี้อีกในปีงบประมาณ

หน้า  และขอเพ่ิมเตมิระยะเวลาในการฝึกอบรมเนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จะได้ความรู้ และค าแนะน าในการปฏิบัตตินในการป้องกันมากกว่านี้ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.3 มาตรการองค์กร เรื่อง  การสวมหมวกนิรภัย 100% (งานป้องกันฯ) 

นายพงศกร  กันทะสี   ได้รับหนังสือจากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

เชียงใหม่  มาตรการองค์กร  เ รื่อง   การสวมหมวกนิรภัย   100 %   

โดยนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง  (MOU)  

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ : มาตรการการสวม

หมวกนริภัย  100%  ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่  และเทศบาลต าบลสันป่าตอง  

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

    ข้อ 1   ร่วมกันด าเนินการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100% 

ทั้งผู้ขับขี่   และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ของบุคลากรในองค์กร 

    ข้อ 2 ก าหนดให้เขตพื้นที่ขององค์กรเป็นพื้นที่ควบคุมวินัยจราจรใน

เร่ืองการสวมหมวกนิรภัยอย่างเคร่งครัด  และจัดท าป้ายและติดต้ังป้าย

สัญลักษณ์สวมหมวกนริภัย  100 % 

 

 

 

 



6 
 

 

    ข้อ 3 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  26  เมษายน  2546  ในกรณีที่บุคลากรไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรอืนโยบายความปลอดภัยทางถนน  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา

ด าเนนิการลงโทษทางวินัย 

นายกเทศมนตรี   ขอให้บุคลากรของเทศบาลได้ถือปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น

อย่างเคร่งครัดต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองคลัง 

  5.4 สรุปรายรับ - รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม  2559  (งานการเงินและบัญชี) 

นายด ารง  พ้ืนผา  ตามเอกสารที่ไดแ้จกให้ทุกท่านแล้ว  ขอน าเรียนเพ่ิมเตมิดังน้ี 

    รายรับตามงบประมาณ  41,546,524.85 บาท 

    รายจ่ายตามงบประมาณ 33,248,530.49 บาท 

    รายรับสูงกว่ารายจ่าย    8,297,994.38 บาท 

  ได้คาดการณ์ไว้ว่าประมาณเดือนกันยายน 2559  จะมีรายรับเข้า 

46 ล้าน  จะขาดไปจากการคาดการณ์ประมาณสองล้านแปดแสนบาท    

จะต้องประมาณการว่าในเดือนกันยายน จะมีการใช้จ่ายงบประมาณไปอีก

เท่าใด  และน าข้อมูลให้งานการเงินและบัญชี  เพ่ือรวบรวมและวางแผนใช้จ่าย

งบประมาณต่อไป    และขอความร่วมมือแต่ละกองงาน  ได้ด าเนินการจัดซื้อ 

จัดจ้าง และท าการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  กันยายน  2559   

และส าหรับงบประมาณในโครงการก่อสร้าง  งานพัสดุ กองคลังอยู่ระหว่างหา

ผู้รับจ้าง  และหากมีงบประมาณเหลือเพียงพอจึงจะเรียกผู้รับจ้างเข้ามาท า

สัญญาต่อไป    และหากโครงการที่คาดว่าไม่จ าเป็นอาจพิจารณาไม่

ด าเนนิการ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอให้แต่ละกอง/งาน   ได้จัดท าสรุปรายการค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่าย

ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  โดยให้จัดส่งมายังงานการเงินและบัญชีเพ่ือ

รวบรวมให้ผู้บริหารในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559  ภายในวันที่  31  สงิหาคม  2559 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 



7 
 

   กองการศึกษา 

  5.5 สรุปโครงการวันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2559  

 (กองการศึกษา + ส านักปลัดเทศบาล) 

นายกเทศมนตรี   ขอให้เจ้าหน้าที่ส านักปลัดเทศบาล  ชีแ้จงให้ทีป่ระชุมทราบ 

นางสาวอรทัย  โฮตา   ตามที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้จัดงาน  "12  สิงหามหาราชินี"  

ประจ าปี พ.ศ.2559    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  11  สิงหาคม    พ.ศ.2559     

ณ    ส านักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง   เพ่ือถวายพระพรชัยมงคล  ถวาย

ราชสดุด ี และถวายเครื่องราชสักการะ  เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์     มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น  113  คน   หลังจาก

เสร็จสิ้นพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ   ได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณ

ส านักงานเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

    สรุปค่าใช้จา่ยโครงการวันแม่ในสว่นของส านักปลัดเทศบาล 

  1. ค่าจัดท าไวนิล  พระบรมฉายาลักษณ์  พระบาทสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ   เพ่ือติดต้ังบริเวณสถานที่จัดงาน     จ านวน   1  ป้าย     

งบประมาณ   960.-บาท 

  2. ค่าวัสดุก่อสร้างเพ่ือจัดท าเวที   ได้แก่   ไม้  ลวดขาว  และตะปู   

เป็นเงิน   2,160.-บาท 

    รวมงบประมาณ  2  รายการ  เป็นเงิน  3,120.-บาท   

นายกเทศมนตรี   ขอให้เจ้าหน้าที่กองการศึกษา  ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบ 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ในส่วนของกองการศึกษา  ซึ่ ง รับผิดชอบเกี่ ย วกับแม่ดี เด่ น               

ได้ด าเนินการ  โดยมีค่าใช้จา่ยดังนี้ 

   1. ค่าจ้างท าโล่  ประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างขนาด  7  นิ้ว   

พร้อมกลอ่ง  จ านวน 10 ชิน้ ๆ ละ  1,150.-บาท  เป็นเงิน  11,500.-บาท 

   2. ค่าจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ  จ านวน  2  ป้าย  

ขนาด  2.90 × 3.80 เมตร   เพ่ือติดประชาสัมพันธ์บริเวณแยกร้านจิตรช่าง   

และติดประชาสัมพันธ์บริเวณแยก ธกส.   ราคาป้ายละ  1,100.-บาท     

รวมเป็นเงิน   2,200.-บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   13,700.-บาท    (หน่ึงหมื่นสามพันเจ็ดร้อย

บาทถ้วน) 
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นายกเทศมนตรี   ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนการจัดงาน  "12  สิงหามหาราชินี"  

ประจ าปี  พ.ศ.2559    เมื่อวันพฤหัสบดีที่  11  สิงหาคม    พ.ศ.2559     

ที่ผ่านมา   ท าให้งานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุก

ประการ  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกท่านมา  ณ  โอกาสน้ี 

ที่ประชุม   รับทราบ 

   กองช่าง 

 5.6  โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ประจ าปี พ.ศ.2559  

รายงานรอบเดือนสงิหาคม  2559  (งานไฟฟ้าฯ) 

นายสุวัธชัย  กลอบค า   งานไฟฟ้าฯ  ได้ออกปฏิบัติงานตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า

สาธารณะรอบเดือนสิงหาคม 2559   โดยออกปฏิบัติงานในวันที่   3  

สิงหาคม   2559   เวลา   18.00 - 22.00  น.  รายละเอียดดังนี้ 

   1. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บรเิวณซอย  4 หลังเทศบาล จ านวน  2  จุด 

   2. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณตรงข้ามธนาคารออมสิน จ านวน  1  จุด 

   3. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บรเิวณถนนสันป่าตอง-แม่วาง  จ านวน 1 จุด 

   4. ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนสันป่าตองสุวรรณ

ราษฎร์  จ านวน  1  จุด 

   5. ซ่อมไฟสปอรต์ไลท์บรเิวณแยกมะจ าโรง  จ านวน  1  จุด 

ที่ประชุม   รับทราบ 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  5.8 รายงานสถานการณ์การโรคไข้เลือดออก  เดือนสงิหาคม 2559 

นายสุพล  กันทาสม   ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ตรวจพบประชาชนป่วยเป็นโรค

ไข้เลอืดออกในช่วงเดอืนสงิหาคม 2559 จ านวน  4  ราย  รายละเอียด  ดังน้ี 

   1. ได้รับรายงานเมื่อวันที่  11  สงิหาคม  2559   ผู้ป่วยสัญชาติไทย

อายุ  85  ปี  เพศหญงิ  อาศัยอยู่หมู่  14  ต าบลยุหว่า  อาศัยอยู่บริเวณร้าน

เสริมสวยข้างร้านต้นเฟริน์   มีอาการป่วยเป็นไข้มาก่อน  2  วัน  จึงตรวจพบ

โรคไข้เลอืดออก  และเจ้าหน้าที่ไดอ้อกพ่นยาควบคุมโรค  โดยการพ่นสารเคมี

จ านวน  3  ครัง้  ปัจจุบันพ่นได้  2  ครัง้  เหลอือีก  1  ครัง้ที่ต้องด าเนินการ 
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   2. ได้รับรายงานเมื่อวันที่  17  สิงหาคม  2559   ผู้ป่วยสัญชาติ

ไทย  อายุ  21 ปี  เพศชาย  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  622  หมู่  14  ต าบลยุหว่า  

ใกล้ ๆ กับวัดร้องสร้าน   คาดว่าจะติดต่อจากพ่ีชายซึ่งได้ป่วยเป็นโรค

ไข้เลอืดออก  เร่ิมป่วยเมื่อวันที่  15 สงิหาคม  2559       ได้เข้ารับการรักษา

ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  และกลับมารักษาตอ่ที่โรงพยาบาลสันป่าตอง 

   3. ได้รับรายงานเมื่อวันที่  20  สงิหาคม  2559   ผู้ป่วยสัญชาติไทย 

เพศชาย  อายุ  25 ปี   อาศัยอยู่บ้านเลขที่   602  หมู่  1  ต าบลยุหว่า  

หลังอาคารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลสันป่าตอง  มารดา

ท างานที่โรงพยาบาลสันป่าตอง   โดยป่วยมาแล้ว  6  วัน  เจาะเลือดหาพยาธิ

ของโรคในวันที่ 19 - 21  สงิหาคม  2559   เจาะเลอืด  3  วัน จึงตรวจพบ

โรค   เจ้าหน้าที่เทศบาลได้ออกควบคุมโรคเรียบร้อยแล้ว   ได้รับแจ้งในตอน

เช้าของวันที่  21   สงิหาคม  2559  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ  ได้ออกพ่น

สารเคมีเรียบรอ้ยแล้ว  

   4. ได้รับรายงานเมื่อวันที่  21  สงิหาคม  2559   ผู้ป่วยสัญชาติไทย  

เพศหญิง  อายุ  29  ปี  อาศัยอยู่บ้านเลขที่  141/83   ต าบลทุ่งต้อม  

หมู่บ้านสิริเชียงใหม่   ป่วยได้  2  วัน   เข้าตรวจ   ณ  โรงพยาบาลเชียงใหม่

รามประเภทผู้ป่วยนอก  และส่งตัวกลับมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสันป่าตอง  

เน่ืองจากใช้สิทธิประกันสังคม 

นายกเทศมนตรี   ในปี พ.ศ.2559  โรคไขเ้ลอืกออกไดร้ะบาดทุกพ้ืนที่หรือไม่ 

นายสุพล  กันทาสม   ส าหรับในปีนี ้ หมู่บ้านที่โรคไขเ้ลอืดออกระบาดหนักในเขตพืน้ที่อ าเภอ

สันป่าตอง  คือ  บ้านหนองปึ๋ง  หมู่  6  ต าบลยุหว่า   ในพืน้ที่เทศบาลตรวจพบ

ช่วงเดอืนสงิหาคม  2559  จ านวน  4  ราย  และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อมได้ออกพ่นหมอกควันเพ่ือควบคุมโรคในพืน้ที่ที่มีผู้ป่วยอาศัยอยู่  

ส าหรับโรคไข้เลือดออกโดยปกติหากเจาะเลือดในสองวันแรกมักจะไม่พบโรค  

โดยปกติจะตรวจพบในวันที่สามของการป่วย  ซึ่งหากตรวจพบโรคทาง

โรงพยาบาลจะแจ้งมายังพืน้ที่อาศัยของผู้ป่วยเพ่ือท าการควบคุมโรคตอ่ไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  5.9  โครงการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

นายสุพล  กันทาสม   งบประมาณสนับสนุนกลุ่ม  อสม.   จ านวน  7,500. -บาท              

ซึ่งเทศบาลได้อุดหนุนให้กับกลุ่ม อสม.ทุกปีน้ัน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

รัฐบาลไม่ไดจ้ัดสรร    และเทศบาลต าบลสันป่าตองไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้เพ่ือ

อุดหนุนแตอ่ย่างใด 

   ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  อสม.ในพื้นที่ เทศบาลได้จัดโครงการ  

"ชุมชนร่วมใจต้านภัยไข้เลือดออก"   โดยใช้งบประมาณ  7,500.-บาท  ซึ่งมี

การออกส ารวจท าลายแหล่งลูกน้ ายุงลาย   โดยงบประมาณที่ ต้ังไว้เพ่ือ

เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์  ค่าเบี้ยประชุม   

สรุปผลการด าเนินการและวางแผนการด าเนินการ    มีแบบส ารวจลูกน้ า

ยุงลายแจกให้ประชาชนในพืน้ที่  และออกเดินส ารวจในพืน้ที่วันเสาร์ - อาทิตย์   

หากตรวจพบลูกน้ ายุงลายจะติดสติกเกอร์บริเวณหน้าบ้านให้เห็นเด่นชัด   เป็น

การกระตุ้นให้ประชาชนได้มคีวามรับผิดชอบต่อตนเอง  มีการส ารวจครัวเรือน

ว่าพบปริมาณลูกน้ ายุงลายเป็นปริมาณเท่าไร  ภาชนะที่ส ารวจกี่ชิ้น  ตรวจพบ

ลูกน้ ากี่ช้ิน   

ที่ประชุม   รับทราบ 

  5.10  โครงการ PODD  

นายสุพล  กันทาสม   ตามทีเ่ทศบาลต าบลเป็นหน่วยงานน าร่อง  เป็นงานวิจัยของคณะสัตว์

แพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มีการรายงานโรคผ่านแอปพลิเคช่ันของ

โทรศัพท์มือถือ    ซึ่งหมดโครงการระยะแรกไปแล้ว  แต่โครงการได้ขอรับทุน

สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือความต่อเน่ืองของโครงการ   โดยเทศบาลจะได้รับการ 

สนับสนุนงบประมาณ  จ านวน   40,000.-บาท  ให้จัดท าโครงการส่งเข้าไป

ขอรับเงิน  และขยายกลุ่มอาสาไม่น้อยกว่าหมู่บ้านละ  2  คน   และให้ต้ังศูนย์ 

ONE HELP  คือ ศูนย์สุขภาพหน่ึงเดยีวเพ่ือประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน

ที่ เกี่ยวข้อง  องค์กรภาคเอกชน  ตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

ผู้มีอ านาจในการบรหิาร  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ได้เป็นคณะกรรมการในการดูแล

สุขภาพให้เป็นหน่ึงเดียวกัน  ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง  คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม  เป็น

นโยบายหลักของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
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นายกเทศมนตรี   ส าหรับโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลต าบลสันป่าตองในปีนี้ถือว่า

สถานการณ์ของโรคยังไม่ รุนแรงมากนัก เมื่อ เปรียบเทียบกับจังหวัด  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนกลุ่ม อสม.     

ในพ้ืนที่  ที่ ได้ ร่วมกันด า เนินการรณรงค์  ตลอดจนควบคุมโรคในพื้นที่  

ขอขอบคุณทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืน ๆ  

นายกเทศมนตรี   ท่านใดจะเสนอเร่ืองอื่น ๆ ต่อที่ประชุม  ขอเรียนเชิญ 

นายสรกฤต  รัตนพันธ์   ขอหารือโครงการก่อสร้างตามโครงสร้างพื้นฐานปี 2558 - 2559  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  มีโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ  

คือ  โครงการก่อสร้างราวกันตก GARDRAIL โดยกองช่างได้ประสานงานกับ

หมวดการทางสันป่าตอง  เร่ืองราคาค่าวัสดุ  ซึ่งหมวดการทางสันป่าตองแจ้ง

ว่าจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้  เน่ืองจาก โครงการดังกล่าว

จะต้องใช้แบบแปลนของกรมทางหลวงเท่าน้ัน 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอสอบถามว่าหากเทศบาลด าเนินการก่อสร้างดังกล่าวแล้วจะต้อง

มอบให้ทางหลวงเป็นผูดู้แลหรือไม่ 

นายสรกฤต  รัตนพันธุ์   เมื่อได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องส่งแบบแปลนการก่อสร้าง

ให้กับกรมทางหลวง   ส าหรับกรณีดังกล่าวจะหารือกับทางหลวงต่อไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ที่ไดส้อบถามเน่ืองจาก  หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  และทรัพย์สินเสียหาย

ในกรณีดังกล่าวใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซม   ซึ่งหากเป็นของทาง

หลวงเทศบาลจะได้ไม่ต้องจัดหางบประมาณในการซ่อมแซม 

นายสรกฤต  รัตนพันธ์   ในกรณีการก่อสร้างที่ผ่านมา  เช่น  เสาไฟประติมากรรมบนถนน

เชียงใหม่-ฮอด  เมื่อเกิดอุบัติเหตุเทศบาลก็เป็นผู้ดูแลทรัพย์สินให้ใช้งานได้ดี

ดังเดมิ 

นายกเทศมนตรี   ในช่วงบ่ายของวันนี้  ทางหลวงจะเข้าร่วมประชุมกรณีน้ าท่วมขัง

ไหล่ทางถนนเชียงใหม่-ฮอด  บริเวณหน้าร้านเจเจยางยนต์  ซึ่งจะได้หารือกับ

หมวดการทางสันป่าตองในกรณีดังกล่าวตอ่ไป 
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นายสรกฤต  รัตนพันธ์   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ถนนหน้าเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ซอย  4   ยังไมไ่ด้ด าเนินการเน่ืองจากยังไม่ได้รับหนังสือยินยอมให้ด าเนินการ

ก่อสร้างจากเจ้าของพืน้ที่ได ้

   และหากในเดือนกันยายน  2559  กองช่างจะมีการเปลี่ยนแปลง

ค าช้ีแจงของโครงการก่อสร้าง  บริเวณบ้านหลังตลาด  จากปรับปรุงภูมิทัศน์

ชุมชนหลังตลาด   เป็นก่อสร้างอาคารข้างโรงฆ่าสัตว์ 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขณะน้ีใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แล้ว  ขอให้แต่ละกอง/งาน 

ได้เรง่ด าเนินการในโครงการดังกล่าวตอ่ไป  เพ่ือจะได้ทราบว่าจะมีงบประมาณ

พอใช้หรอืไม ่  ส าหรับการเดินทางไปราชการในเดือนกันยายน 2559  ขอให้

งดไว้ก่อน   

นายด ารง  พ้ืนผา   ในวันที่  15  กันยายน  2559  ขอให้แต่กอง/งาน  ได้วางฎีกาการ

เบิกจา่ยของปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ให้แล้วเสร็จ    ซึ่งหากจะมีการจัดซื้อ/

จัดจ้างเพิ่มเติมก็สามารถท าให้ในบางกรณีพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ขอความร่วมมือให้แต่ละกอง/งาน ให้เร่งด า เนินการ   ในการ

จัดซื้อ/จัดจา้ง  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  15  กันยายน  2559  เพ่ือจะได้โอน

งบประมาณในสว่นที่เหลอืจ่ายเข้าในงบกลาง  ส าหรับเร่ืองเงินรางวัลตอบแทน

อื่น (โบนัส) ในปีงบประมาณนี้  คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายให้ทุกท่านได้

เน่ืองจากภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลในปัจจุบันใกล้ถึง 40%  แล้ว  จึงไม่

สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบฯ  

นายกเทศมนตรี   ขอให้ทุกกอง/งาน ได้สรุปค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้จ่ายภายในเดือน

กันยายน พ.ศ.2559  แล้วจัดส่งให้งานการเงินและบัญชี  กองคลัง  เพ่ือ

รวบรวมและสรุปให้ผู้บริหารเทศบาลต่อไป 

นายสรกฤต  รัตนพันธ์   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าของเทศบาล  

โดยจะต้องใช้งบประมาณจ านวนสามแสนกว่าบาท 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   ส าหรับกรณีเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารส านักงาน  ผู้บริหารจะ

สรรหางบประมาณมาให้แน่นอน  ขอวางแผนการบริหารงานก่อน  แต่จะรีบ

ด าเนนิการให้เร็วที่สุด 
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นายสรกฤต   รัตนพันธ์   กองช่างได้ส่งน้ าไปวิเคราะห์น้ าบาดาล  กรมทรัพยากรน้ าบาดาล     

โดยผลทดสอบน้ าปรากฏว่า ประปาบ้านช่างกระดาษ   ประปาบ้านไร่  ประปา

ผิวดินของเทศบาล    ผลวิเคราะห์ใช้บริโภคได้ตามมาตรฐานน้ าบาดาล            

แต่ประปาบ้านสันป่าตอง  ประปาบ้านมะจ าโรง  ประปาบ้านหลังอ าเภอ       

ผลวิ เคราะห์ปรากฏปริมาณฟลูออไรด์เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ าบาดาล           

ไมเ่หมาะส าหรับจะน ามาบริโภคซึ่งจะสง่ผลให้เกิดโรคฟันตกกระ   สังเกตได้ว่า

หากระบบประปาที่เจาะที่ความลึกเกินกว่า  200  เมตร  จะพบปัญหา

ฟลูออไรด์ในน้ าสูงเกินค่ามาตรฐาน   ซึ่งในพื้นที่เทศบาลพบอยู่  3  แห่งจาก

ระบบประปา  5  แห่ง  ในอนาคตหากเทศบาลพัฒนาระบบประปาผิวดิน

เพ่ือให้สามารถจ่ายน้ าให้กับการประปาหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลก็จะแก้ไข

ปัญหานีไ้ด้ 

นายสุพล  กันทาสม   ปัญหาฟลูออไรด์สูงของน้ าประปาเป็นของคู่กันเน่ืองจาก  น้ าจากช้ัน

ผิวดินลึกเกินกว่า  200   เมตร   มักจะมีปัญหาเร่ืองฟลูออไรด์  ซึ่งในอดีต

ประชาชนจะใช้น้ าจากบ่อน้ าตืน้ในการอุปโภคบริโภคโดยมักจะพบปัญหาน้ าไม่

สะอาด  มีเชื้อโรคปลอมปน   ส าหรับระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลไม่

สามารถกรองเอาแร่ฟลูออไรด์ออกจากน้ าได้  แต่จะกรองสนิมเหล็ก 

แมงกานีส   ส าหรับระบบกรองที่สามารถกรองแร่ฟลูออไรด์ออกจากน้ าได้มี

เพียงระบบเดยีว คือ  ระบบ Reverse Osmosis  หรือระบบ (RO)   ซึ่งเป็นระบบ

ที่โรงผลติน้ าด่ืมของเทศบาลได้ใช้ในการผลิตน้ าดื่มสะอาดบริการประชาชนใน

พ้ืนที่   เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงเน่ืองจากระบบ  membrane  แมมแบรน     

ที่ใช้กรองน้ ามีราคาสูงมาก   ซึ่งไม่สนับสนุนให้ระบบประปาใช้เน่ืองจากจะท า

ให้ต้นทุนการผลติน้ าสูงมาก   และมีอัตราการสูญเสียของน้ าอยู่ในอัตราที่สูงมาก  

ประมาณ  40 : 60  คือปรมิาณน้ าที่ใช้ไดค้ือ  40 % และน้ าที่กรองออกจาก

ระบบกรอง  60 %   ส าหรับพื้นที่ที่มีปัญหาฟลูออไรด์มากเกินกว่าก าหนด  

กรมทรัพยากรน้ าบาดาลจะให้เคร่ืองกรองน้ าบาดาล  (RO) แต่ใช้ระบบหยอด

เหรียญ  และหมู่บ้านก็พัฒนาต่อยอดเพ่ือหาเงินเข้าหมู่บ้าน เช่นผลิตน้ าดื่ม

บรรจุขวดเพ่ือจ าหน่ายน าเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน   อ าเภอสันป่าตองจะได้รับ

เคร่ืองกรองน้ าอยู่  6  แห่ง   และพื้นที่ของเทศบาลค่าฟลูออไรด์ยังไม่สูง

พอที่จะได้รับเคร่ืองกรองน้ า  แต่เทศบาลจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ได้รับทราบว่าปริมาณฟลูออไรด์ในน้ ามีมากเกินค่ามาตรฐานไม่สามารถ

น ามาใช้บริโภคในชีวิตประจ าได้  เช่น  หุงข้าว  ประกอบอาหาร    หากบริโภค

ต่อเน่ืองเป็นเวลานานจะเกิดปัญหาฟันตกกระได้ 
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นายกเทศมนตรี   เทศบาลต าบลสันป่าตอง  ได้บริการน้ าดื่มสะอาดให้กับประชาชนใน

พ้ืนที่   โดยให้บรกิารคนละ  4  ถังต่อเดอืน    

   ส าหรับการบรหิารโครงการต่าง ๆ ของเทศบาล  ที่ผ่านมาปรากฏว่ามี

การวางแผนปฏิบัตงิานได้ดี  ท าให้สามารถบริหารโครงการตามวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้   เน่ืองจาก เทศบาลได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการ

จัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ    ในโอกาสนี้ขอสอบถามเร่ืองประเพณี

ลอยกระทง  ประจ าปี พ.ศ.2559  ว่าได้วางแผนงานไปแล้วหรือไม่อย่างไร  

ขอหารือในที่ประชุมว่าในปีนีจ้ะจัดงานไปในทิศทางใด 

นางชินากานต์  เจริญสุข  ส าห รับประ เพณีลอยกระทง ในปี งบประมาณ พ.ศ .2559             

กองการศึกษาไดว้างแผนไว้ว่ากิจกรรมในลักษณะคล้ายๆ กับปีที่ผ่านมา  โดย

กิจกรรมของปีที่ผ่านมา   ได้แก่  ประกวดกระทงเล็ก  ประกวดโคมลอย  

ประกวดหนูน้อยนพมาศ   ขอหารือในที่ประชุมว่าปีนี้จะจัดเหมือนกับปีที่ผ่านมา  

และจะจัดบริเวณที่เดมิหรือไม ่ จะต้ังเวทีไว้บรเิวณใดจึงจะเหมาะสม   

นายกเทศมนตรี   ในปีที่ผ่านมากิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ   ถือเป็นสีสันของ

งานประเพณี   และขอสอบถามที่ประชุมว่าจะจัดในวันใดและควรจะจัดใกล้ๆ 

กับวันลอยกระทงเพ่ือให้มีประชาชนมาร่วมงานจะเป็นการดีหรือไม่   และ

กิจกรรมในโครงการนี้ ให้จัดกิจกรรมตามที่สามารถเบิกจ่ายในงบประมาณได ้ 

ขอให้ยึดถอืตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง  

นางชินากานต์  เจริญสุข  ขอน าเรียนปัญหาที่พบในปีที่ผ่านมา  คือ  ประกวดหนูน้อยนพมาศ  

บางชุมชนไม่มีหนูน้อยที่จะเข้าประกวด  กองการศึกษาได้ประสานงานขอให้

โรงเรียนในพ้ืนที่ไดส้รรหาหนูน้อยมาประกวดกับเทศบาล   และหากชุมชนใดไม่

สามารถหาหนูน้อยมาประกวดได้ก็ขอให้ตัดไปไม่ต้องส่งประกวด  ส าหรับ

กิจกรรมประกวดกระทงเล็ก  และประกวดโคมลอยไมพ่บปัญหาแตอ่ย่างใด 

นายกเทศมนตรี   ขอให้แตล่ะกองงานหากมีการเชิญประชาชน  ประธานคณะกรรมการ

ชุมชม   หรือคณะกรรมการใด  ๆ มาประชุม  ให้บูรณาการร่วมกัน  เพ่ือท าให้

ไมเ่สยีเวลา  ไมค่วรแยกเชญิมาแตล่ะวันแตล่ะงาน 
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นายธนกร  อุดมพันธุ์   การประกวดหนูน้อยนพมาศ  หากชุมชนใดไม่มีหนูน้อยมาร่วม

ประกวดกับเทศบาล   ก็ให้ชุมชนน้ันขาดไปได้  ไม่จ าเป็นต้องไปหาหนูน้อยที่

อาศัยนอกเขตมาร่วมประกวด ในกรณีดังกล่าวจะผิดหลักหรือไม่  เพราะไม่ใช่

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาล  เหมือนกับเป็นการจ้างบุคคลอื่นมาร่วม

กิจกรรม    ส าหรับประเพณีลอยกระทง  การะประกวดหนูน้อยนพมาศไม่ใช่

หัวใจหลักของประเพณีลอยกระทง   ประเพณีลอยกระทงคือให้ประชาชนมา  

และลอยกระทง   สังเกตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดกิจกรรม

หลายๆ อย่าง  ที่ได้จัดได้เน่ืองจากใช้งบประมาณจากที่อื่นมาจัด  ไม่ได้ใช้

งบประมาณของทางราชการแตอ่ย่างใด 

นายสุชาติ  สุวรรณปรีชา กิจกรรมที่เบิกจา่ยได้ของปีที่ผ่านมาได้ลดลง  เน่ืองจาก บางกิจกรรม

ไม่สามารถเบิกจ่ายได้    การปล่อยโคมลอยได้มีประกาศจากการท่าอากาศ

ยานว่าหลังจากสี่ทุ่มห้ามให้มีการปล่อยโคมลอย  จึงท าให้งานกร่อยไปบ้าง   

และกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศปีที่ผ่านมามีหนูน้อยนพมาศเข้าร่วม

โครงการน้อยลงกว่าทุกปี   ควรมีการจัดท าท่าน้ าลอยกระทงก่อนวันประเพณี

เพราะจะมีประชาชนมาใช้ท่าน้ าเพื่อลอยกระทง 

นายพงศกร  กันทะสี   ขอเสนอให้ย้ายเวทีมาด้านเดียวกับท่าน้ าลอยกระทงจะดี หรือไม่  

เพราะจะได้รวมกันอยู่ที่เดียวงานจะได้คึกครื้น  เพราะที่ผ่านมาจัดสองฟาก

ประชาชนเดนิข้ามไปมาดูไม่รวมกัน 

นายธนกร  อุดมพันธุ์   หากย้ายเวทีไปอีกฝั่งจะรบกวนประชาชนหรือไม่  เพราะอีกฟากหน่ึง

จะเห็นว่ามีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ค่อนขา้งหนาแน่น 

นายกเทศมนตรี   หากมีการประชุมร่วมกับชุมชนจะได้เสนอแนวทางการบรหิารโครงการ

ร่วมกันต่อไป 

   ส าหรับแนวทางการในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทง   ให้

พิจารณาจัดเท่าที่สามารถด าเนินการโดยไม่ผิดระเบียบฯ เน้นการอนุรักษ์

ประเพณอีันดงีามของท้องถิ่น 
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ประธานในที่ประชุม   ท่านใดจะเสนอเร่ืองต่อที่ประชุมอีกหรอืไม่ 

ที่ประชุม   ไมม่ ี

นายกเทศมนตรี   ขอปิดการประชุม 

ปดิประชุมเวลา    11.00   น. 

 

(ลงช่ือ)          อรทัย   โฮตา       ผู้บันทึกประชุม 

                   (   นางสาวอรทัย  โฮตา    ) 

                เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   

 

(ลงช่ือ)          ประเสริฐ   ภาใจดี     ผู้ตรวจบันทึกประชุม 

                      ( นายประเสริฐ   ภาใจดี )  

                  ปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

 

 

 

 
 


